
สรุปผลการประชุมการติดตามตรวจเยี่ยมกรมปาไม 
ของ 

นายเกษม     สนิทวงศ  ณ อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เม่ือวันจันทรท่ี 18 ธันวาคม 2549 
ณ หองประชมุ 1 อาคารเทียมคมกฤส   กรมปาไม 

------------------------------------ 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายเกษม  สนิทวงศ ณ อยุธยา) 
ไดมอบนโยบายและขอส่ังการกับผูบริหาร และขาราชการกรมปาไม สรุปไดดังนี ้
   1. ขอใหขาราชการทุกคนในสังกัดกรมปาไม ตั้งใจทํางาน ตามที่นายกรัฐมนตรีไดมอบ
นโยบายไว กลาวคือ ยึดหลัก 4 ป.ไดแก ประหยดั  ประสิทธิภาพ   โปรงใส  เปนธรรม ประกอบกับเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2549 ทุกคนไดถวายสัตยตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั วาจะเปนขาราชการที่ดี ตั้งหนาตั้งตาทํางาน
เพื่อสวนรวม 
  2. ขอใหทุกคนระลึกพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเกีย่วกับวิธีการทํางาน 
 เกี่ยวกับการคิด ความเสียสละเพื่อสวนรวม และศึกษาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางาน 
  3. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มนีโยบายให ระงับการตั้งงบประมาณ
เกี่ยวกับการปลูกปา และใหนํางบประมาณบางสวนไปวาจางมหาวิทยาลัยที่มีความชํานาญไปศึกษาประเมินผล 
การปลูกปาที่ผานมาแตหากหนวยงานสามารถพิสูจนไดวา การปลูกปาที่ผานมาประสบความสําเร็จ เปนรูปธรรม 
กระทรวงจะทบทวนนโยบายอีกครั้ง แตทัง้นี้ไมรวมถึงการปลูกปาตามแนวพระราชดาํริ   ปาตนน้ําลําธารในเขต
อนุรักษ ซ่ึงยังตองดําเนินการตอไป   
  4. การปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทนัสมัย โดยมีกลไกที่จะปองกันการฉอราษฎรบังหลวง  
แตควรใหประโยชนและเปนธรรมตอประชาชน ยกตวัอยางเชน การขออนุญาตใชพื้นทีป่าสงวนแหงชาติที่ให
อํานาจรัฐมนตรีเปนผูใหความเห็นชอบ และอธิบดีเปนผูอนุมัติ 
  5. ประเด็นราง พระราชบัญญัติปาชุมชน ซ่ึงขณะนี้เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จะตองผลักดัน
ใหกฎหมายมผีลบังคับใช เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มแีนวคดิวาในพื้นที่เขตอนุรักษไมควรเขาไปดําเนนิกิจกรรมใดๆ แตถาในเขตพืน้ทีป่าสงวน
แหงชาติ ปาที่เสื่อมโทรม ใหดําเนินการตามกรณีๆไป 
  6. ในขณะนี้มีพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ คือพระราชบัญญัติเล่ือยโซยนต 
พ. ศ. 2545 ซ่ึงสภานิติบัญญัติเสนอ ใหยกเลิกหามมิใหมไีวในครอบครอง ใหกรมปาไมพจิารณาวาจะยกเลกิหรือไม
ยกเลิก  แตทั้งนี้ตองพิจารณาวาถายกเลกิ จะมีผลกระทบหรือไม และใหเรงพิจารณา เนื่องจากเมื่อเสนอ 
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วนัจะตองเสนอกลับไปพิจารณาในสภานติิบญัญัติตอไป   
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                           7. การปลูกสรางสวนปา เปนเรื่องที่มีปญหาทางดานกฎหมายมากในประเดน็เกีย่วกับการ
เคลื่อนยาย  การตัดไมจากสวนปา ดังนั้นควรจะมีขอมูลตัวเลขที่ชัดเจน เพื่อนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม
ปาไมในอนาคตโดยเฉพาะการใหการสนับสนุนทางดานเศรษฐกิจ 
  8. การใชประโยชนจากผลิตผลปาไม เชน สมุนไพร คล่ัง หรือไมกฤษณา จะตองมีแนวทางให
ชัดเจนและจะตองพิจารณาวาจะควบคุมดูแลไดหรือไม   และจะพัฒนาไปทิศทางใด 
  9. การปองกันรักษาดูแล ปาสงวนแหงชาต ิซ่ึงกรมปาไมมีหนาที่ในการดูแลพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ซ่ึงไดมีการหารือกนัระหวางกรมปาไม  กับกรมอุทยานแหงชาติ   สัตวปา และพันธุพืช โดยในชั้นแรก 
ใหแกไขกฎหมายของทั้ง 2 หนวยงาน อาจจะดําเนนิการไมไดทันที แตใหใชอํานาจการบริหารดําเนินการ
ประสานงานรวมกัน ในการปองกันรักษาปา โดยใหยดึพื้นที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายเปนหลัก   
  10.ใหกรมปาไมหาแนวทาง หรือวิธีการเพือ่ใหไดตัวเลขของพื้นที่ปาที่แทจริงแมนยํา และเปน
ที่ยอมรับของสาธารณชน สามารถอางถึงได เพราะถาทราบตัวเลขที่แทจริงจะสามารถนําไปบริหารจัดการในทุกดาน 
  11.การกําหนดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  จะทําอยางไรใหรวดเรว็ได หากไมเรงรีบ ประชาชน
จะเขาไปบกุรุกมาก อันดบัแรกควรตรวจสอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติทีม่ีความสัมพันธกับพื้นที่เขตอนุรักษ โดย
ใหจดัลําดับความสําคัญวาพื้นที่ใดมีความสําคัญ จะตองเขาไปจัดทําแนวเขตใหชัดเจนโดยเรงดวน เพื่อมิใหมกีาร
บุกรุกทําลายมากขึ้น และจะไดดูแลรักษาไดงายขึ้น 
  12. เร่ืองการจับกุม  ใหเรงรัดเกีย่วกับคดีการจับกุมการลักลอบตัดไม โดยใหกรมปาไมหา
วิธีการที่จะลดปญหาดังกลาวใหลดนอยลง 
  13. การขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไมของหนวยงานของรัฐ ใหกรมปาไมพิจารณาตาม
กฎหมาย โดยไมควรใหสิทธิพิเศษแกหนวยงานดังกลาว และควรปฏิบัติเชนเดยีวกบัภาคเอกชน  
 
นโยบายของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (นายปติพงศ   พึ่งบญุ ณ อยุธยา ) 
 
  1.หนาที่ของกรมปาไมคือ  เร่ืองการปองกัน  การฟนฟู และการบริหารจัดการพื้นที่ ซ่ึงกรมปาไมได
ดําเนินอยูแลว 
  2. การปรับปรุงโครงสราง ขอใหยดึหลักทีไ่ดมอบหมายไวแลว  กลาวคือ 
      2.1 ใหยดึเรือ่งการบริหารพื้นที่เปนหลัก เชน การปองกัน   ไฟปา และตนน้ํา โดยใหยึด
กฎหมายเปนหลัก 
      2.2 งานดานปาไม ใหกรมปาไมเปนผูดแูลรับผิดชอบ และสําหรับ เร่ือง  CITES  
ใหกรมอุทยานแหงชาติ   สัตวปา  และพนัธุพืช ดูแลรับผิดชอบ 
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                                2.3 ใหรวม หนวยงานที่สังกัดแตละสํานัก ตามพื้นที่ตางๆ เชน หนวย สถานี และศูนย โดย
ใหไปรวม เปนลักษณะหนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค ซ่ึงอาจจะตั้งเปนสํานักงานเขตหรืออยางไร
อยางหนึ่งก็ได 
      2.4 ใหปรับปรุงคณะกรรมการ ในขณะนี้มีอยู 2 คณะคือ ในระดับภมูิภาค และในระดับกลาง 
ใหเหลือเพียงคณะเดียว โดยใหดําเนินการอยางเรงดวน โดยดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกใชนโยบาย
ทางการบริหารและระยะที่ 2 ใชกระบวนการของ กพร.ซ่ึงเปนกระบวนการที่ตองใชเวลา 
  3. ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ การจัดการ เร่ืองปองกัน ไฟปาและตนน้ํา ควรจัดทําแผนทีข่อบเขต
ใหชัดเจน และใหเรงดําเนนิการ 
  4. การแกไขกฎหมาย เชน พ.ร.บ. เล่ือยโซยนต  พ.ร.บ. ปาชุมชน  กฎหมายปาไม  และกฎหมาย
ปาสงวนแหงชาติ ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในการดําเนนิงานของรัฐบาลชุดปจจุบัน 
 

-------------------------------------------------- 
 
          กองแผนงาน  กรมปาไม 
          20 ธันวาคม 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประชุมการติดตามตรวจเยี่ยม/br35 


